



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกบริหาร	
เลขรับที่	๗๗
วันที่	- 5 ส.ค. 2560
เวลา	11:00

68

ส่วนราชการ... กองแผนงาน กลุ่มติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๒๔๒, ๒๒๔๔

ที่ กษ ๐๖๐๖/๑๗ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง... ข้อสั่งการที่ประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

ตามที่กรมปศุสัตว์ จัดให้มีการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองสารวัตรและกักกัน ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี นั้น สรุปข้อสั่งการ ดังนี้

วาระ/เรื่อง	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา		
๓.๑ การดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	<p>๑. ให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กำกับดูแลเรื่องการกักเงินของเกษตรกรในกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ</p> <p>๒. ให้ปศุสัตว์เขต เร่งรัดจังหวัดคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่</p> <p>๓. ให้ผู้เชี่ยวชาญ ศึกษาวิจัยโดยเก็บข้อมูลกระบือที่เลี้ยงแบบปล่อย เพื่อหาสาเหตุและแก้ปัญหาการเกิดโรค</p> <p>๔. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ผ่าน Line ผู้บริหาร</p> <p>๕. ให้ปศุสัตว์เขต และปศุสัตว์จังหวัด เร่งรัดขับเคลื่อนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโค ฟาร์มต้องได้มาตรฐาน GAP อย่าให้สัตว์เกิดอาการเครียด</p>	<p>กสส.</p> <p>ปศุสัตว์เขต</p> <p>ผชช.ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ปศุสัตว์เขต</p> <p>ปศุสัตว์จังหวัด</p>
๓.๒ การแก้ไขปัญหาโรคปากและเท้าเปื่อย	<p>๑. ให้ปศุสัตว์เขต ๑ - ๙ ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้เกษตรกรทราบเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรค รวมทั้งควบคุมการฉีดวัคซีนให้ครบโดส และประสานสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ในการเตรียมความพร้อมของวัคซีน</p> <p>๒. ให้ปศุสัตว์เขต ๑ - ๙ พิจารณาเรื่องการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ในการฉีดวัคซีน โดยให้ระมัดระวังเรื่องการแพร่กระจายเชื้อด้วย ทั้งนี้ขอให้สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ , สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ , สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการฉีดวัคซีน</p> <p>๓. ให้ปศุสัตว์เขต ๑ - ๙ งดการเคลื่อนย้ายโค - กระบือ และยกเลิกตลาดค้าสัตว์ เป็นเวลา ๑๔ วัน กรณีที่เกิดโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่</p>	<p>ปศข. ๑ - ๙</p> <p>ปศข. ๑ - ๙ , สสช. , สทป. , สพส. และ สอส.</p> <p>ปศข. ๑ - ๙</p>

วาระ/เรื่อง	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓.๓ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่</p> <p>๓.๔ ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐</p>	<p>๔. ให้สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ตรวจสอบน้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้ว่าสูตรไหนมีความเหมาะสม และให้เริ่มโครงการรณรงค์ใช้หัวदनก ทันที</p> <p>๕. ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะเผยแพร่ให้เกษตรกรทราบ โดยรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อต่างๆ ขอให้ เป็นความรู้เชิงวิชาการ</p> <p>ให้กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ แจ้งรายละเอียดโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของกรมปศุสัตว์ ให้จังหวัดรับทราบ เนื่องจากในระดับจังหวัด Single command จะเป็น ผู้รับผิดชอบหลัก</p> <p>๑. ให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนและงบบุคดหนุนที่ เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้ก่อกำหนดผู้ผูกพันและเบิกจ่าย งบประมาณ ภายในไตรมาสที่ ๑ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) - กรณีวงเงินตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ต้องก่อกำหนดผู้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ ๑ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) และเบิกจ่ายงบประมาณ ภายในไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) - กรณีเป็นครุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจาก ต่างประเทศ ต้องก่อกำหนดผู้ผูกพันโดยเร็ว <p>๒. กรณีที่หน่วยงานก่อกำหนดผู้ผูกพันแล้ว ให้เร่งทำ PO ในระบบให้ แล้วเสร็จ โดยหากมีเงินเหลือจ่ายให้เร่งโอนกลับส่วนกลาง กรณีที่ มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณ ให้ทำเรื่องเสนออธิบดีพิจารณา โดยจัดเตรียมรายการให้พร้อม</p> <p>๓. ให้หน่วยงานเร่งรัดการฝึกอบรมประชุมสัมมนา และเบิกจ่ายให้ ได้ร้อยละ ๕๐ ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร ภายในไตรมาสที่ ๑ โดย หน่วยงานใดที่ดำเนินการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว ให้เร่งส่ง ใบสำคัญและคืบเงิน ภายใน ๓๐ วัน นับหลังจากวันยืมเงิน หาก หน่วยงานใดเลยกำหนดที่ส่งเงินคืบแล้ว จะตัดเงินไว้ที่ส่วนกลาง ร้อยละ ๐.๕</p>	<p>สคบ.</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>กพก.</p> <p>หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง</p>
<p>วาระที่ ๔. เรื่องอื่นๆ</p> <p>๔.๑ ผู้เชี่ยวชาญ</p>	<p>๑. ให้ผู้เชี่ยวชาญ แบ่งกลุ่มตามรายชนิดสัตว์</p> <p>๒. ให้ปศุสัตว์เขต เสนอเรื่องมาที่อธิบดี กรณีต้องการให้ ผู้เชี่ยวชาญ ดำเนินงานวิจัยเรื่องใด เช่น การเลี้ยงกระบือ ควร จะเลี้ยงแบบไหน เป็นต้น</p>	<p>กวป.</p> <p>ปศข. ๑ - ๙</p>

วาระ/เรื่อง	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔.๒ เชื้อราในอาหารสัตว์นำเข้า	ให้ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ และสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเชื้อราในอาหารสัตว์ที่มีการนำเข้า	อยส. และ สอส.
๔.๓ เชื้อดื้อยา	ให้ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด ให้ความสำคัญกับเรื่องเชื้อดื้อยา และต้องรายงานความก้าวหน้าเสนอผู้บริหารทราบ	ปศข. ๑ - ๙ ปศจ.
๔.๔ ธนาकरโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ	มอบหมายให้ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ดำเนินการตีเบอร์เอ็นให้กับโค - กระบือ ทุกตัว	สทป.
๔.๕ การพัฒนาพันธุ์ไก่ไข่ของกรมปศุสัตว์	มอบหมายให้ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ สํารวจความต้องการพันธุ์ไก่ไข่ของเกษตรกร เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ให้สอดคล้องกับความต้องการ	สพพ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดมอบหมายให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วิรัตน์
วิมล. ๖๐

วิรัตน์ (๖๐๓๓)
วิมล. ๖๐


(นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เห็นชอบ


(นายอภิสิทธิ์ สุทธิสังข์)
อธิบดีกรมปศุสัตว์
- ๖ ม.ค. ๒๕๖๐